



รายการวิทยุ Human Talk

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดีที่ได้ออกไปทำบุญ

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ออกอากาศนี้ คุณวิชัย วรธานีวงศ์อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ได้เข้าไปที่สำนักสงฆ์ ได้ไปเห็นความร่วมมือไม่ร่วมมือก็คือประชาชนในท้องถิ่นทอดกฐินปีละครั้ง แล้วก็มาร่วมใจช่วยกันบริจาคปัจจัยและช่วยกันดูแล ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจมาก

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้ทราบว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันทร์เจ้าฉายได้ไปทอดกฐิน รู้สึกชื่นชมที่ทั้งสองท่านนี้ได้ไปร่วมงานทุกปี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยได้เป็นประธานทอดกฐินอยู่ครั้งเดียว ไปรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งเป็นช่วงที่ช่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา ประมาณเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ประเพณีทอดกฐินมีความสำคัญอย่างยิ่ง คนที่มีฐานะหรือมีบารมีจะเข้ามาเป็นประธานทอดกฐิน ทำให้ศาสนาจรดลงไปได้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก ในปีต่อไป ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ต้องวางแผนที่จะเข้าไปเป็นประธานทอดกฐิน ก็มีวัดแถวจังหวัดชัยภูมิที่รู้จักและมีโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งน.พ. เสนอ ดัณฑเศรษฐี พ่อตาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็ได้เคยไปทำนุบำรุงทั้งวัดและโรงเรียน ถือเป็นจุดที่ได้กลับไปรับใช้ศาสนาด้วย ในโอกาสนี้ จึงขอส่งส่วนกุศลให้แก่ครอบครัวของคุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันทร์เจ้าฉายด้วย

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้กล่าวอนุโมทนาและขอมอบให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เมื่อก้าวถึงกฐิน คนมักแจกของเมื่อมีการทอดกฐิน บางคนก็จะรู้สึกรำคาญ แม้ว่าบางคนไม่ต้องการสนับสนุน ก็ไม่ควรจะแสดงออกนอกหน้า บางครั้งคนที่รวยจริงก็หลบหน้าช่วงเทศกาลทอดกฐิน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ทีมงานของผมคือ คุณเอราวรรณ บุญปลอด ก็ได้ทำกฐินแบบเล็กๆ ร่วมกับชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดสงขลา เวลาที่มีคนนำของกฐินมาให้ ก็ควรจะถือว่า เป็นการทำบุญร่วมกัน อาจจะไม่ต้องทำบุญเป็นเงินจำนวนมากก็ได้ คนส่วนมากก็ไม่เข้าใจเรื่องการทอดกฐินด้วย ถ้าครั้งต่อไป คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันทร์เจ้าฉายอธิบายเพิ่มเติม ก็จะเป็นประโยชน์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รู้จักหลายคนที่ต้องเป็นประธานทอดกฐินที่ต้องพยายามรับหน้าที่และรวบรวมของกฐิน ประเทศไทยมีทรัพยากรในประเทศ ถ้ารวบรวมพลังให้มีมากขึ้น กฐินก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม ตอนนี้ทอดกฐินกลายเป็นกิจกรรมที่บางคนไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าต้องเสียเงิน ยิ่งคนรวยบางกลุ่มก็ยิ่งเกิดความรำคาญ

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ต้องมีการสืบต่อ เพราะฉะนั้นในช่วงที่พระพุทธศาสนาต้องการญาติโยมหรืออุบาสก อุบาสิกาเข้ามาช่วยทำนุบำรุงนั้น การทอดกฐินเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมเนียมประเพณีหลังออกพรรษาเพียงแค่นั้นเดือน ถ้าแต่ละคนช่วยกันตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ก็จะดี

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ย่ออกอากาศนี้ ดร.दनัย จันทรเจ้าฉายได้เดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคนจำนวนมากตามมาสมทบร่วมงานทอดกฐิน

คุณวิชัย วรรณานิวรงค์กล่าวว่า คนที่ไปรวมทอดกฐินกับดร.दनัย จันทรเจ้าฉายมีประมาณ 200 คน มีชาวพุทธในท้องถิ่นและจังหวัดอื่นๆ ด้วย เหตุผลที่เลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะดร.दनัย จันทรเจ้าฉายมีส่วนในการสร้างวัดและสำนักสงฆ์ ที่จังหวัดนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่มีมูลนิธิธรรมดีก็มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง นอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ดร.दनัย จันทรเจ้าฉายยังทอดกฐินอีกหลายแห่ง เช่น จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆ ช่วงที่ผ่านมา ดร.दनัย จันทรเจ้าฉายได้เดินสายไปยังภาคอีสานเพื่อทำนุบำรุงวัดหลายแห่ง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ขอนุนุโหมทนาและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ถือเป็นวันที่ดี ขอให้ผู้ฟังเปิดใจรับเรื่องเหล่านี้ เพราะบางคนยังมองไม่ออกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของทำบุญ ยิ่งคนมีฐานะดีก็มองเป็นเรื่องนาร้าคาญ

เดือนนี้ทั้งเดือนเป็นช่วงที่น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะเป็นเดือนที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเวลาที่กล่าวถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถ้าคนมองเฉพาะภายนอก มีสนามหลวง กรมศิลปากรและอื่นๆ แต่ถ้ามองจากทวนทางวัฒนธรรม ก็จะเห็นว่า ประเทศไทยมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศอื่นอาจจะทำแค่วันเดียวหรือสองวัน เช่นในสหรัฐอเมริกา ตอนที่ John F. Kennedy ถึงแก่กรรม ก็ทำพิธีฝังศพโดยใช้เวลาสั้นๆ และมีการยิงสลุต แต่ของไทยใช้เวลาเตรียมการทั้งหมดจริง 12 เดือนต่อเนื่องกัน แล้วกรมศิลปากร กรมศาสนาถ่ายทอดความงดงามทางวัฒนธรรม

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยกล่าวอยู่เสมอว่า แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน อย่างสหรัฐอเมริกาวัฒนธรรมมีสิทธิ์ในการครอบครองปืน กฎหมายใดที่ทำให้คนเสียสิทธิ์ในการครอบครองปืนก็ถูกยกเลิกไป เมื่อมีปืนแล้ว ก็อาจจะมีปัญหาการฆ่ากัน คนไทยจะไปวิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยเฉพาะแถว Texas, Oklahoma มีแต่ความบอยยิงกันเมื่อรักษาสิทธิเหล่านั้น ในชีวิตของพวกเขา ก็ต้องมีปืน เพียงแต่ปืนในยุคปัจจุบันกับปืนในยุคก่อนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาผ่านมาแล้วเกือบ 300 ปี ชาวอเมริกันจะปรับตัวอย่างไร เพราะไม่เหมือนสมัยก่อน เพราะเป็นปืนกลด้วย ถ้าใครครอบครองปืน ก็ยิงคนได้

ทวนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ เมื่อชาวอเมริกันมีบ้านอยู่ ก็อยากจะทำป้องกันตนเอง บางครั้งเกิดจากความเคยชินในอดีตที่เคยเป็นความบอย แต่ปัจจุบันนี้ ปืนที่มีไม่ได้ยังป้องกันตนเอง แต่ตอบสนองความบ้าคลั่งส่วนบุคคล

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า บทความที่เขียนในแนวหน้าทั้งเดือนตุลาคมนี้จะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้าการออกอากาศครั้งนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับบุญเนสโกซึ่งได้ถวายการสดุดีพระองค์ท่าน ส่วนบทความในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ก็เป็นการติดตามพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้ไปเยี่ยมสภาสูงหรือ Senate โดยการนำของ Orrin Hatch และผู้สนับสนุนจากทั้งสองพรรคคือ Republican

และ Democrat มีมติออกมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นการถวายการสดุดีพระองค์ท่าน เพราะความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับสหรัฐอเมริกาที่มีความลึกซึ้ง คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาที่ Boston ช่วงนั้น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงพระประชวร ท่านเคยทรงศึกษาด้านวิชาทหารเรือมาระยะหนึ่ง จึงทรงทราบว่า ทหารเรือแพ้สงครามเพราะท่านเสด็จไปศึกษาที่ประเทศเยอรมนี จึงทรงหันมาศึกษาด้านการแพทย์ แล้วทรงศึกษาที่ Harvard ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาด้านวิชาพยาบาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรประสูติที่ Boston Massachusetts เวลาที่ Orrin Hatch กล่าวถวายการสดุดีพระองค์ท่าน ก็ได้ย้อนอดีตเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย สหรัฐอเมริกามีอายุ 250 ปีแล้ว แต่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ไม่นับเป็นทางการ ที่ไม่มีการทูต เป็นระยะเวลาเกินกว่า 200 ปี ถ้าเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตก็มีระยะเวลานานถึง 184 ปี บิดาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาก็เคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 2 ปีในสมัยประธานาธิบดี Richard Nixon แม้ว่าสหรัฐอเมริกามีปัญหา แต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เรื่องการทูต เรื่องผู้แทนประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะได้ไปศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะคนจะมองสหรัฐอเมริกาอย่างไร แต่ก็ไม่ได้มี Trump คนเดียว ที่มีประโยชน์มากมาย ในการถวายการสดุดีจากสภาสูงครั้งนี้เขาใช้คำว่า พระองค์ท่านทรงเป็น Leader พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ได้ไปรับเอกสารการสดุดีครั้งนี้

ทางสภาสูงก็ได้กล่าวถึงเมื่อปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ฝ่ารับเสด็จโดย Dwight D. Eisenhower อดีตนักการทหารยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่ต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีในภายหลัง และมี Richard Nixon เป็นรองประธานาธิบดี เมื่อพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสต่อสภาองเกรส รองประธานาธิบดีก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง พระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถผ่านพระราชดำรัสต่อทั้งสองสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานพอสมควร ตอนสุดท้าย สภาสูงได้กล่าวถวายการสดุดีพระองค์ท่านว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านเป็นระยะเวลา 70 ปีนั้น พระองค์ทรงรักษาสัมพันธ์ไมตรีอันดีมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แล้วความสัมพันธ์อันต่อเนื่อง ก็คงจะยังดำเนินต่อไป แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้มีวัฒนธรรมเป็นระบอบกษัตริย์มาก่อน แต่เวลาที่กล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเสด็จไปศึกษาด้านการแพทย์ที่ Harvard และยังมีร่องรอยสถานที่ประสูติที่นั่น มีแม้กระทั่ง Mahidol Square ทำให้คนที่ผ่านไปที่นี่มีความรู้สึกที่ดี



**พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับมอบสำเนาข้อมติวุฒิสภา
สหรัฐอเมริกาที่ดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร จากนายออร์ริน แสทซ์ ประธานที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐ
อเมริกา ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ**

การเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นการไปรับเอกสารการสดุดีจาก Orrin Hatch นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนการถวายสดุดีอีกคนคือ John McCain ซึ่งเป็นอดีตนักรบที่ Arizona บุคคลเหล่านี้เป็นนักการเมืองที่มีความเข้าใจในทุนทางวัฒนธรรมอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ต้องนำประวัติศาสตร์เหล่านี้ออกมาเผยแพร่ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย 200 ปีแล้วก็เป็นทางการแบบการทูต 184 ปี สมัยที่บิดาของศ.ดร.จิระ หงส์ดารมภ์คือ ฯพณฯ สุทร หงส์ดารมภ์เป็นเอกอัครราชทูต ศ.ดร.จิระ หงส์ดารมภ์ก็ได้เห็นการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในคำกล่าวถวายสดุดีพระองค์ท่าน มีการกล่าวถึงสมัยสงครามเวียดนาม ซึ่งไทยได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีสนธิสัญญา SEATO เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ มีหลายประเทศร่วมเป็นสมาชิก สมัยก่อนนั้นเป็นการทำสงครามระหว่างลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่มา วันหนึ่งประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ ในปัจจุบันนี้ทั้งสองลัทธิก็เป็นมิตรกัน ในประเทศไทย เคยมีการต่อสู้กันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับรัฐบาลไทย ในที่สุด ถ้าไม่มีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทหรือพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณที่บินไปเจรจาให้สงบศึก ประเทศไทยก็อาจจะเป็นบริวารประเทศหนึ่งของประเทศจีนหรือประเทศคอมมิวนิสต์ก็ได้ ผู้ฟังรายการควรติดตามเหตุการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ประเทศในโลกต่างก็เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างสูง

สุดท้าย จะมีการประชุมใหญ่ของ UNESCO เดือนพฤศจิกายนนี้ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของ UNESCO จะมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปร่วมประชุม มีผู้แทนฝ่ายสังคมศาสตร์คือ ศ.สุริชัย หวันแก้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงได้ขอให้ผู้แทนรัฐบาลไทยทั้งระดับนักวิชาการและระดับรัฐมนตรีขอบคุณที่ทาง UNESCO ให้เกียรติ



ภาพบรรยากาศประชุมคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2560 โดยวาระการประชุมตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยเฉพาะคราวที่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าวว่า UNESCO ถวายการสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นบุคคลต้นแบบด้าน Lifelong Learning ท่านเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบันนี้ทุกคนจะปรับตัวให้คนเรียนจบม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้สังคมระดับชุมชนมีหลักสูตรที่ทำให้พวกเขาอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร สิ่งแวดล้อมและเรื่องอื่นๆ นักเรียนเหล่านี้ก็ยากจน แต่ก็คงต้องมีครูคน.ที่มีความสามารถไม่ใช่สอนให้ท่องจำอย่างเดียว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็พยายามลงไปยังชุมชนเหล่านี้ พัฒนาให้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ นายกอบต.ก็สนใจ แต่ก่อน นายก

อบต.ส่วนใหญ่ก็สนใจเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อเรียนจบ ก็ลืมทุกอย่างเพราะเรียนในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของตน มีเพียงแต่เครื่องประดับที่เรียกว่า ปริญญาโท ซึ่งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้ก็มีปริญญาโทเต็มไปหมด

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มี Line อันหนึ่งส่งกลับมาว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรณารถบพิตรมีพระราชดำรัสกับนักดนตรีว่า เวลาที่เกษียณอายุแล้ว ควรจะไป New Orleans ด้วยกันเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นนักดนตรีที่โปรดดนตรีแจ๊ส ในความเป็นจริง หลังจากเกษียณอายุแล้ว ทรงมีพระชนมายุต่อไปอีกเกือบ 30 พรรษา เสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุ 89 พรรษา ในช่วงเกษียณอายุ ท่านทรงงานที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะพระราชทานกำลังใจให้คนเกษียณอายุ บางคนเพิ่งเกษียณอายุก็คิดแต่จะอยู่บ้านเลี้ยงหลาน แต่ถ้าดูบทบาทของพระองค์ท่านอย่างโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนาที่เกิดขึ้นในยุคที่พระองค์ท่านทรงเกษียณอายุแล้ว พระราชทานกำลังใจให้คนไม่มีอะไรจะทำ โดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการ เช่น พลเอก ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อพ้นจากตำแหน่ง ท่านเหล่านี้ก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อไป ในความเป็นจริงแล้ว ควรมาฟังวิทยุ ไปดูสิ่งต่างๆ เรียนรู้จากพระองค์ท่าน อย่างเรื่อง Lifelong Learning มีการนำไปดำเนินการอย่างกว้างขวางโดย UNESCO สร้างบรรยากาศการปะทะกันทางปัญญา

คุณวิชัย วรรณวิงศ์กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า สิ่งต่างๆ ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กรุณาแบ่งปันยังมีอีกมาก ถ้าท่านใดเข้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า อ่านคอลัมน์บทเรียนจากความจริง จะพบกับหลากหลายเรื่องราวจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่คนทั้งโลกได้เรียนรู้และนำไปใช้ เวลาที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกครั้ง คุณวิชัย วรรณวิงศ์ก็อดเสียดายแทนคนไทยไม่ได้ เพราะพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา แล้วประชาชนชาวไทยได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้ ดังนั้นชาวไทยก็ควรจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าหลายประเทศ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เวลาที่ได้ฟังคุณวิชัย วรรณวิงศ์ก็เหมือนการได้ปะทะกันทางปัญญาในระดับเล็กๆ 2 คน ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการออกอากาศครั้งนี้คือ หลังเกษียณอายุ คนไทยบางกลุ่มไม่รู้จะทำอะไร มีคำกล่าวว่า คนที่เกษียณอายุแล้วไม่มีอะไรทำมักจะตายเร็ว บางคนสมัยยังเป็นอธิบดีก็หาเงินเป็นหมื่นล้านบาท พอวันแรกที่ไม่ได้เป็น ไม่มีโต๊ะทำงาน กลับบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เกษียณมานานแล้ว คำว่า เกษียณ หรือ ไม่เกษียณ เป็นคำพูดตามกฎหมายมากกว่า แต่ในทางพฤตินัย มีเรื่องจะทำมากมาย แต่เรื่องที่จะต้องมีการเตรียมตัว ถ้าไม่เตรียมตัว งานที่จะเกิดขึ้น มันก็ไม่เกิด เมื่อสร้างงานแล้ว ก็ต้องมีเวทีแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถ้านำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ก็ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะเขียนบทความเกี่ยวกับพระองค์ท่านทั้งเดือน ในคำกล่าวถวายสดุดีจากสภาสูงได้ระบุว่า พระองค์ท่านทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลจากคณะกรรมการแห่งชาติของโลก ของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าใจว่า คงเป็นกัณฑ์ชัยพัฒนา แสดงให้เห็นว่า คนไทยก็สามารถจดสิทธิบัตรมีทรัพย์สินทางปัญญาได้